

# มีกอดต่าง ๆ

[ ไทย ]

## المواقيت

[ باللغة التايلاندية ]

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน अबدুলลอฮ์ อัล-ตุเวญญีรีย์

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

แปลโดย: อัสนัน นิยมเดชา

ترجمة: عصرا نئيوم ديشا

ตรวจทาน: พัยซอล अबดุลฮาดี้

مراجعة: فيصل عبد الهادي

จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิเกฮ์ อัล-อิสลามีย

المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัล-ร็อบวะฮ์ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

## มีกอดต่างๆ

**มีกอด** คือ สถานที่ และช่วงเวลาของการทำอโศกบูชา

### วิทย์ปัญญาของการกำหนดมีกอดต่างๆ

เนื่องด้วยภัยตุลลอบุเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติ อัลลอฮ์ตะอาลาจึงให้รายละเอียดด้วยประการนั้นคือมักกะฮ์ และให้มีเขตปลอดภัยพิเศษนั้นคือเขตหะรอม และให้เขตหะรอมนั้นมีเขตซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮ์ไม่สามารถล้ำผ่านเข้าไปได้นอกเสียจากด้วยสภาพที่ครองอิหฺรอม เพื่อแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตะอาลา และภัยตุลลอบุ

### ประเภทของมีกอด

มีกอดมี ๒ ประเภท คือ :

**1. มีกอดช่วงเวลา :** นั่นคือเดือนแห่งหัจญ์ : เซาวาล ชุลเกาะตะฮ์ และชุลหิจญะฮ์

เวลาเริ่มต้นของหัจญ์ คือ ตั้งแต่เดือนเซาวาล และเวลาสิ้นสุดของการเริ่มเนียตครองอิหฺรอมคือก่อนเวลาฟัจญ์รุในคืนก่อนวันนะหฺ (วันที่ ๑๐ ชุลหิจญะฮ์)

**๒. มีกอดที่เป็นสถานที่ :** นั่นคือ สถานที่ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮ์เริ่มตั้งเจตนาครองอิหฺรอมซึ่งมีอยู่ ๕ จุดด้วยกัน

**๒.๑ ชุลหุลัยพะฮ์ :** คือมีกอดของชาวเมืองมะดีนะฮ์และผู้ที่เดินทางผ่านมะดีนะฮ์ อยู่ห่างจากมักกะฮ์ ๔๒๐ ก.ม. โดยประมาณ ถือว่าเป็นมีกอดที่อยู่ห่างจากมักกะฮ์มากที่สุด และมีอีกชื่อหนึ่งว่า "วาดีลอะกีก" มัสยิด ณ ตรงนั้นได้ชื่อว่ามัสยิดชะญะเราะฮ์ (ต้นไม้) ชุลหุลัยพะฮ์อยู่ทางตอนใต้ของมะดีนะฮ์ ระยะห่างระหว่างที่นี้กับมัสยิดนบีนบีคือ ๑๓ ก.ม. ส่งเสริมให้ทำการละหมาด ณ สถานที่แห่งนี้

**๒.๒ อัล-ญุหุพะฮ์ :** คือมีกอดของชาวเมืองขาม ชาวตุรกี ชาวอียิปต์ ชาวมัซริบ ตลอดจนผู้ที่ผ่านมาแนวขนานของจุดนี้ หรือเดินทางผ่านมีกอดนี้ อัล-ญุหุพะฮ์เป็นหมู่บ้านใกล้สถานที่ซึ่งเรียกว่ารอบิฮ์ ห่างจากเมืองมักกะฮ์ ๑๘๖ ก.ม. โดยประมาณ ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้คนจะเริ่มเนียตครองอิหฺรอมจากรอบิฮ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอัล-ญุหุพะฮ์

**๒.๓ ยะลัมลัม :** คือมีกอดของชาวเยเมน และผู้ที่ผ่านแนวขนานของจุดนี้ หรือเดินทางผ่านมาทางมีกอดนี้ ยะลัมลัมนั้นเป็นทุ่งซึ่งห่างจากมักกะฮ์ ๑๒๐ ก.ม. โดยประมาณ ณ ปัจจุบันนี้เรียกกันว่า (อัล-สะอูดียะฮ์)

**๒.๔ ก็อรุนุลมะนาซิล :** คือมีกอดของชาวนัจดู และฏอฮิฟ และผู้ที่ผ่านแนวขนานของจุดนี้ หรือเดินทางผ่านมีกอดนี้ ในปัจจุบันนี้รู้จักกันในนาม (อัล-ฮัจญ์ อัลกะบีร) ระยะห่างระหว่างที่นี้กับมักกะฮ์คือ ๗๕ ก.ม. โดยประมาณ ซึ่งทุ่งหะรอมคือส่วนที่อยู่เหนือสุดของก็อรุนุลมะนาซิล

**๒.๕ ซาตะอิรกี :** คือมีกอดของชาวอิรักและผู้ที่เดินทางผ่านแนวขนานของจุดนี้ หรือผ่านมีกอดนี้ มีลักษณะเป็นทุ่ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัล-ฆะวารีบะฮ์ ห่างจากมักกะฮ์ ๑๐๐ ก.ม. โดยประมาณ

ส่วนผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในเขตมีกอดเหล่านี้ก็ให้เริ่มเนียดครองอิหฺรอมจากจุดที่ตนอาศัยอยู่ จากท่านอิบนุอับบาส เราะวะฎีย์ลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า :

«

ความว่า : “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กำหนดให้ซุลหุลัยพะฮุเป็นมิกอดของชาวมะดีนะฮุ และให้อัล-ญุหะฮุเป็นมิกอดของชาวเมืองฮาม ให้ก็อรฺนุลมะนาซิลเป็นมิกอดของชาวนัจด์ และยะลัมลัมเป็นมิกอดของชาวเยเมน มิกอดเหล่านี้สำหรับชาวเมืองนั้นๆ และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวเมืองนั้นๆแต่เดินทางผ่าน ทั้งหมดนี้สำหรับผู้ประสงค์จะประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮุ ส่วนผู้ที่อยู่เลยมิกอดเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ให้เริ่มครองอิหฺรอมจากที่ที่เขาอยู่ ชาวมักกะฮุก็เช่นเดียวกัน ให้เริ่มครองอิหฺรอมจากมักกะฮุ” (บันทึกโดย อัลบุคอรี : ๑๕๒๖ และมุสลิม : ๑๑๘๑)

### วิธีการเริ่มครองอิหฺรอมสำหรับผู้ที่พักอยู่ในอาณาเขตมีกอดทั้งห้า

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบพิธีหัจญ์จากมักกะฮุนั้นตามสุนนะฮุแล้วให้เริ่มเนียดครองอิหฺรอมจากมักกะฮุ แต่ถ้าจะเริ่มเนียดจากนอกเขตหะร็อมก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนชาวมักกะฮุที่ประสงค์จะประกอบพิธีอุมเราะฮุนั้นให้ออกไปเริ่มเนียดครองอิหฺรอมนอกเขตหะร็อม เช่น ที่มัสยิดอาชีซะฮุ เราะวะฎีย์ลลอฮุอันฮุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตันอิม หรือจะเป็นที่อัล-ญิรฺรอนนะฮุ ตามแต่จะสะดวก ถ้าหากเจตนาเริ่มครองอิหฺรอมในเขตหะร็อมโดยที่รู้ถึงหุก่ม ก็ถือว่าการครองอิหฺรอมของเขาใช้ได้แต่จะเป็นบาป และจำเป็นที่เขาจะต้องทำการเตาบะฮุชชอภัยโทษต่ออัลลลอฮุตะอะลา

### หุก่มการล้าเขตมีกอดโดยที่ยังไม่ได้เนียดครองอิหฺรอม

๑. ไม่อนุญาตให้ผู้ประสงค์จะประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮุ ล้าผ่านมิกอดในสภาพที่ยังไม่ได้เนียดครองอิหฺรอม ผู้ใดล้าผ่านโดยมิได้ครองอิหฺรอมจำเป็นที่เขาต้องย้อนกลับไปยังมิกอดและทำการเนียดครองอิหฺรอมจากที่นั่น ถ้าหากเขาเจตนาไม่ย้อนกลับไปแต่เริ่มครองอิหฺรอมจากจุดที่ตนอยู่ โดยที่เขาไม่รู้ถึงหุก่มของการกระทำของเขา เช่นนี้ถือว่าเป็นบาป แต่หัจญ์และอุมเราะฮุของเขาถือว่าใช้ได้ และถ้าหากเขาทำการเนียดครองอิหฺรอมก่อนถึงมิกอดก็ถือว่าใช้ได้แต่เป็นมักฺรฺฮุ

๒. ผู้ที่ล้าผ่านมิกอดโดยที่เขาไม่ได้ประสงค์จะประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮุ แต่เมื่อผ่านไปแล้วเกิดความคิดอยากจะทำพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮุก็ให้เขาเนียดครองอิหฺรอมจากจุดที่เขาอยู่ นอกจากว่าต้องการประกอบพิธีอุมเราะฮุเพียงอย่างเดียว กรณีนี้ถ้าหากว่าเขาอยู่ในเขตหะร็อมก็ให้ออกไปนอกเขต แต่ถ้าอยู่นอกเขตหะร็อมอยู่แล้วก็ให้เนียดครองอิหฺรอมจากจุดที่เขาอยู่ได้

ชาวมักกะฮุสามารถเนี่ยตครองอิหฺรอมแบบอิฟรอด (หัจญ์อย่างเดียว) หรือกิรอน (หัจญ์พร้อมอุมเราะฮฺ) จากมักกะฮุได้เลย แต่ถ้าพวกเขาประสงค์จะประกอบพิธีอุมเราะฮฺอย่างเดียว หรืออุมเราะฮฺต่อหัจญ์ (ตะมัตตุอฺ) จะต้องออกไปเริ่มครองอิหฺรอมจากนอกเขตหะรอม เช่นต้นอีม หรืออัล-ญะฮฺรอนนะฮฺ เป็นต้น

### วิธีการเนี่ยตครองอิหฺรอมบนเครื่องบิน

ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์ อุมเราะฮฺ หรือหัจญ์พร้อมอุมเราะฮฺโดยเครื่องบินก็ให้เขาเนี่ยตเริ่มครองอิหฺรอมบนเครื่องบินเมื่อเครื่องผ่านแนวขนานของมีกอตใดมีกอตหนึ่งตามที่กล่าวมา โดยให้เขาสวมชุดอิหฺรอมแล้วเนี่ยตเริ่มครองอิหฺรอม ถ้าหากเขาไม่มีชุดอิหฺรอมก็ให้เนี่ยตในสภาพที่สวมกางเกงได้และให้เปิดศีรษะ เมื่อลงจากเครื่องเมื่อไหร่ก็ให้หาชุดอิหฺรอมมาสวมใส่

และไม่อนุญาตให้เนี่ยตครองอิหฺรอม ณ สนามบินเมืองญิดดะฮฺ ถ้าหากกระทำเช่นนั้นจำเป็นต้องกลับไปยังมีกอตที่ใกล้ที่สุดเพื่อเนี่ยตเริ่มครองอิหฺรอม ถ้าหากไม่กลับไปและเจตนาทำการเนี่ยตที่สนามบินหรือในจุดที่เลยมีกอตมาแล้วโดยรู้ถึงหุก่มของการกระทำนั้นก็ถือว่าเป็นบาป แต่พิธีกรรมของเขาถือว่าใช้ได้

จากท่านอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม่า กล่าวว่า

» :

.«

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวคุณูปะฮฺให้เราฟัง ณ ทุ่งอะเราะพะฮฺ และกล่าวว่า “ผู้ใดไม่มีผ้าก็ให้เขาสวมกางเกงได้ และผู้ใดที่ไม่มีรองเท้าแตะก็ให้เขาสวมใส่รองเท้าคู่ฟัด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีฮฺ : ๑๘๔๓ และมุสลิม : ๑๑๗๘)